

แปรรูปทอท. ยังไร้ข้อยุติ ให้รัฐใหม่แก้

ผู้จัดการรายวัน - การประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ(กนร.)ที่มีนายสุภชัยพานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นัดสุดท้ายของรัฐบาลชุดนายชวน หลีกภัย ไม่สรุปผลการแปรรูปการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) ขณะที่ "สุวิจน์" ดอดไปปตท. ให้เร่งแปรรูปโดยยืนยันใช้กฎหมายแห่งพาณิชย์แทนพ.ร.บ.ทอท.

หลังจากมีกระแสการต่อต้านการแปรรูปของทอท. จากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจถึงแนวทางการแปรรูปที่คลังต้องการให้ใช้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ(พ.ร.บ.ทอท.) ในการแปรรูป และตัวแทนจากสหภาพฯทอท. 10 คน ได้ยื่นหนังสือต่อนายสุภชัยในการคัดค้านแนวคิดของคลังก่อนประชุม กนร. ทำให้การจัดสินใจแปรรูปทอท. ต้องออกมาเพื่อลดแรงต่อต้านด้วยการโยนให้รัฐบาลชุดใหม่มาแก้ไขปัญหา นายสุภชัยกล่าวยอมรับภาย

■ แปรรูป

หลังการประชุมว่า ที่ประชุมยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางแปรรูป ทอท. ซึ่งมีข้อเสนอจาก ทอท. 3 แนวทาง คือแนวทางการใช้ พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ ในการแปรรูป, การแปรรูปโดย ใช้พ.ร.บ. ทอท. และ การแปรรูปโดย ใช้พ.ร.บ. ทอท. ไปก่อนแล้วค่อยมา ใช้พ.ร.บ. ทุนฯ ทั้งนี้ที่ประชุมได้มอบหมาย 3 หน่วยงานคือ กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และทอท. ไปพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด และเสนอวิธีล่าสุดใหม่พิจารณา

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตว่า ฝ่ายเลขานุการของ กนร. คือ สำนักวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง คงจะต้องทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น โดยเฉพาะกรณีการใช้ พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจในการแปรรูปโดยจะต้องชี้แจงให้ชัดเจนถึงผลประโยชน์ สถานภาพของพนักงานที่จะเกิดขึ้นหลังจากใช้ พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ เพราะที่ผ่านพนักงานวิสาหกิจจะเป็นห่วงเรื่องสถานภาพคนและหลังการใช้ พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจแปรรูปซึ่งก็จะต้องชี้แจงว่าหลังการแปรรูปจะมีการดูแลพนักงานวิสาหกิจนั้นๆ หรือไม่ อย่างไรเพราะในอนาคตวิสาหกิจอีกหลายแห่งก็จำเป็นต้องใช้ พ.ร.บ. ดังกล่าวอยู่แล้ว

การแปรรูป ทอท. นั้นคาดว่าจะดำเนินการหลังจากมีรัฐบาลใหม่ก็จะมีภาระข้อสรุปได้และประมาณกลางปีหน้าจะเห็นการแปรรูปที่ชัดเจนได้ นอกหวังว่า จะสามารถดำเนินการได้เร็วที่สุด แต่ก็เป็นปัญหาทางกฎหมาย จนต้องย้าระยะเวลาดำเนินการออกไป แต่ก็เชื่อว่า ในรัฐบาลชุดใหม่อาจจะเห็นการแปรรูปทอท. เป็นรูปธรรมได้ นายสุชัยกล่าว

นายศิริสุท จันทรวงศ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ที่ประชุมกนร. ไม่อนุมัติให้ดำเนินการแผนแปรรูปทอท. ว่าจะมีหลักการตามกฎหมายใดซึ่งการแปรรูปทอท. นั้นจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากพนักงานด้วยจึงจะประสบความสำเร็จโดยจะต้องทำความเข้าใจกับพนักงาน

"ก่อนหน้านี้ทางพนักงานทอท. ไม่ชัดเจนแผนการแปรรูปเพราะให้ดำเนินการตามพ.ร.บ. ทอท. แต่หลังจากคลังเสนอให้ใช้พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจทางพนักงานก็คัดค้านปลัดคมนาคมกล่าว

นายวิรัตน์ ศรีอินทร์ ประธานสหภาพแรงงานวิสาหกิจทอท. แสดงความเห็นเกี่ยวกับมติกนร. ว่าสร้างความพอใจให้กับพนักงานเพราะก่อนหน้านี้จะมีการประชุมกนร. ทางสหภาพก็ส่งตัวแทนเข้าไปร่วมประชุมพิจารณาแนวทางดังกล่าวด้วย

ฝากรัฐบาลใหม่กนร.

นายสุชัยยังได้กล่าวถึงผลของการแปรรูปที่ผ่านกว่า การทำงานของ กนร. ในช่วง 3 ปีของรัฐบาลชุดนี้ถือว่ามีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ของวิสาหกิจได้ทันหน้าไม่มาก โดยเฉพาะการแปรรูปวิสาหกิจจะเห็นความแตกต่างเมื่อเทียบกับ 3 ปีที่แล้ว ที่มีเฉพาะแผนแม่บท ซึ่งการแปรรูปวิสาหกิจกลุ่มพลังงานถือเป็นวิสาหกิจที่มีความเป็นหน้ามากที่สุด

ประธาน กนร. เสนอว่า การทำงานของ กนร. ถือเป็นการทำงานในภาพกว้างของวิสาหกิจเพราะสามารถดูแลทั้งนโยบายทั่วไป และการแปรรูป

วิสาหกิจ ต่างจากคณะกรรมการนโยบายทุนวิสาหกิจ(กนช.) ซึ่งจะต้องจัดตั้งตามกฎหมายจะมีขอบเขตการพิจารณาที่แคบกว่า ดังนั้น รัฐบาลชุดใหม่ควรจะมีการจัดตั้ง กนร. เพื่อสานต่อการดำเนินนโยบายต่าง ๆ ของวิสาหกิจต่อไป

สุวิจน์คัดค้านปตท. เร่งแปรรูป

วานนี้(3 พ.ย.) นายสุวิจน์ ลิขิตพิภลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เดินทางไปยังสำนักงานใหญ่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(ปตท.) โดยได้ส่งให้ปตท. ดำเนินการแปรรูป

ได้หารือกับผู้บริหารของปตท. เกี่ยวกับการแปรรูป ปตท. และได้เห็นชอบตามแผนงานที่เสนอมาคือ ให้แปรรูปตามประเภทกฎหมายแห่งและพาณิชย์ โดยไม่ใช้ พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ปตท. จะยังคงเป็นวิสาหกิจต่อไป และแยกธุรกิจกับชวรมชาติ และนำเงินออกมาเป็นบริษัทในเครือ โกลบอล บริษัท ปตท. จำกัดต่อจากนั้นจะนำบริษัทกระจายหุ้นให้ประชาชน เป็นบริษัทมหาชน คาดว่าจะกระจายหุ้นไปประมาณปลายปี 2544 โดยจะกระจายในสัดส่วนประมาณร้อยละ 20-30 ซึ่งเร็วๆ นี้ จะนำผลสรุปดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)เร็วๆ นี้ ก่อนที่จะเสนอกรมอนุมัติต่อไปนายสุวิจน์กล่าว ■